

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13 มกราคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>

กระทรวงสาธารณสุข

@pr_moph

moph chan

clubhealth

mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>รัชกาลที่ 9 สวรรคต -เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันที่ 37 โดยเมื่อวันที่ 12 ม.ค.60 มีหน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพที่ 3 และเขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งคณะผู้ว่าราชการ ข้าราชการ พนักงานจากจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>ศูนย์สืบสานงานตามพระราชดำริ ร.9 -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เข้าร่วมประชุมและมอบนโยบายที่ห้องประชุมรพ.เชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส พร้อมกล่าวว่า ในปี 2560 สธ.จะมีการเร่งรัดและพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกแห่งให้เป็นต้นแบบลดโลกร้อน โดยรพ.เชียงใหม่ เป็น 1 ใน 10 แห่งทั่วประเทศ ที่เป็นเป้าหมายสำคัญ โดยมีความโดดเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นโรงพยาบาลที่พัฒนางานคุณภาพ เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ จากสมาคมกำหนดอาหารของประเทศไทยซึ่งทางกระทรวงฯ จะได้มีการเร่งรัดให้โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 10 แห่ง ดำเนินงานภายใต้ 1 บวก 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การสืบสานพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 รวมทั้งพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชนที่ดี พัฒนาระบบบริการที่ดีของโรงพยาบาล พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีของโรงพยาบาลเพื่อให้โรงพยาบาลเป็นมากกว่าโรงพยาบาลนั่นเอง</p>
<p>สำนักข่าวไทย ไทยโพสต์ แนวหน้า มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์</p>	<p>สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ.กล่าวถึงความคืบหน้าการกู้รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมการสูบน้ำออกจากรพ. ทำความสะอาดตึกผู้ป่วยนอก เพื่อเตรียมพร้อมเปิดให้บริการในวันนี้ (13ม.ค.60) และอยู่ระหว่างแก้ไขระบบประปาในรพ. ซึ่งขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งท้องถิ่น กองทัพ เอกชน และประชาชน ที่ให้การช่วยเหลืออย่างดี ส่วนการออกเยี่ยมประชาชนผู้พิการผู้ป่วยเรื้อรังมอบให้ สสอ. จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับ อสม.เข้าไปดำเนินการให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดยา -เสนอข่าว นพ.เชิดชาย ชัยวิฑูโร ผอ.รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยกับ ว่า วันนี้(13ม.ค.) จะเปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยฉุกเฉิน เวลา 08.00 น. หลังสามารถซ่อมแซมระบบประปาได้สำเร็จ จากการประเมินภาพรวมพบการดำเนินการต่างๆ ค่อนข้างพร้อมสมบูรณ์ สำหรับจะรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาใช้บริการ ส่วนการกู้แผนกให้บริการส่วนผู้ป่วยในนั้น ล่าสุดพบความคืบหน้าแล้วประมาณร้อยละ 50 คงเหลือที่จะต้องเร่งแก้ปัญหาอีกร้อยละ 50 เบื้องต้นคาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ จึงจะสามารถเปิดให้บริการตามปกติได้ต่อไป ระหว่างนี้ขอให้ประชาชนที่ต้องการรับการรักษาไปใช้บริการที่โรงพยาบาลสนาม ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบางสะพานวิทยา -ที่โรงพยาบาลสนามภายในโรงเรียนบางสะพานวิทยา อ.บางสะพาน มีประชาชนมารับบริการรักษาอย่างต่อเนื่อง นพ.สมพงษ์ ชลศิริ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน รพ.สระบุรี กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้มารับบริการเฉลี่ยกว่า 100 คน ทั้งผู้ป่วยโรคทั่วไปและโรคเรื้อรัง มีการระดมทีมแพทย์กระทรวงสาธารณสุขมาหลายชุดปฏิบัติหน้าที่ประจำ โดยเปิดรักษาจนกว่า รพ.บางสะพานจะเปิดให้บริการอาคารผู้ป่วยในได้ -เสนอข่าว จากกรณีที่มีการแชร์ข่าวในสังคมออนไลน์ว่า ขณะนี้รพ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช มีความต้องการผงน้ำตาลเกลือแร่สำหรับรักษาอาการท้องเสียจำนวนมากจึงขอความช่วยเหลือจากผู้มีจิตกุศล บริจาคไปที่โรงพยาบาลชะอวด โดยสามารถส่งตรงทางไปรษณีย์ได้ที่ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลชะอวด 3 ตำบลชะอวด อำเภอ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ชะวอด จ.นครศรีธรรมราช 80180 (วงเล็บยาบริจาค)</p> <p>นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. กล่าวว่า กรณีที่โรงพยาบาลชะวอดประกาศขอรับผงน้ำตาลเกลือแร่สำหรับรักษาอาการท้องเสีย นั้น คาดว่าน่าจะเป็นการระดมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ในพื้นที่คงมีการประเมินเอาไว้แล้ว แต่จากการตรวจสอบข้อมูลยังไม่พบว่ามีภาวะระบาดของโรคท้องร่วงในพื้นที่น้ำท่วม</p> <p>"กระทรวงก็ต้องมีการสำรองและส่งลงพื้นที่เพิ่มเติมลงไป เพราะการสำรองยาต่าง ๆ นั้นแม้จะไม่ได้ใช้แต่ก็ถือว่าสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ สำหรับสถานการณ์ทางด้านยารักษาโรคในพื้นที่ขณะนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมีระบบช่วยเหลือกันระหว่างโรงพยาบาล ส่วนยาชุดน้ำท่วมนั้นได้มีการจัดส่งลงมาจากส่วนกลางแล้วกว่า 200,000 ชุด แจกเป็นครอบครัวซึ่งคิดว่าน่าจะเพียงพอ และยังคงทยอยจัดส่งอย่างต่อเนื่อง"</p>
เฟซบุ๊ก Prapunchock Sanachoo	<p>- ได้โพสต์ข้อความถึงบก.มติชนออนไลน์ ว่า นำภาพข่าวและมีการพาดหัวว่า "ด่วน!รพ.ชะวอดขอรับบริจาคผงน้ำตาลเกลือแร่ ORS จำนวนมาก นำภาพข่าวนี้มาลงได้อย่างไร รพ.ชะวอดไม่มีน้ำท่วมในคลังยาและเวชภัณฑ์ และไม่ได้ขาด ORS ตอนนี้รพ.ชะวอด ได้รับผลกระทบจากข่าวนี้อย่างมาก ถ้าคุณอยากหาข่าว คุณต้องมาหาข้อมูลที่แท้จริงจากโรงพยาบาล ไม่ใช่เขียนข่าวลอยๆ ในฐานะสื่อคุณต้องรับผิดชอบ และต้องแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องให้กับโรงพยาบาล</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>- เสนอข่าว นพ.ธีรพล โถงพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ ห่วงใยพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม แนะนำป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม ได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เช่น โรคท้องร่วงจากการติดเชื้ออาหารเป็นพิษ โรคฉี่หนู โรคตาแดง และโรคผิวหนัง แต่ละบ้านควรมีน้ำสะอาดเพื่อใช้อุปโภคหรือบริโภค ถ้าหาแหล่งน้ำสะอาดไม่ได้ควรต้มให้เดือดก่อนใช้อย่างน้อย 10 นาที เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร ส่วนการป้องกันโรคตาแดง หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ เพราะมือที่มีเชื้อโรคจะแพร่กระจายเชื้อได้เป็นอย่างดี ไม่ชื้อตาหรือเช็ดตาแรงๆ และไม่ควรรื้อยามาหยอดตาเองหรือใช้ยาหยอดตาร่วมกับผู้อื่น</p>
คมชัดลึก ไทยโพสต์	<p>- เสนอบทความ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงสถานการณ์วิกฤติสาธารณสุขภัยจากภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ว่าได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ เน้นที่การเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้สูญหาย มีการดำเนินงานในพื้นที่จ.นราธิวาส ณ ศูนย์พักพิง ร.ร.เทศบาล 4 / ศพด.กียะมัส และในพื้นที่ประสบภัยอื่นๆ ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วม ส่งผลให้สภาพจิตใจอยู่ในสภาวะเครียด แบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกมีอาการเครียดจากภาวะน้ำท่วม กลุ่มที่ 2 มีอาการเครียดจากปัญหาผลกระทบต่อน้ำท่วม และกลุ่มที่ 3 กลุ่มที่คาดว่าน้ำกำลังไปถึงพื้นที่ แนะนำให้ลดการสื่อสารหลายช่องทาง ให้ติดตามสถานการณ์และสอบถามข้อมูลจากแหล่งข่าวสำคัญของท้องถิ่นหรือช่องทางราชการ อาทิ สายด่วนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 ส่วนด่วนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 สายด่วนตำรวจทางหลวง 1193 ถ้ามีความเครียดไม่สบายใจต่างๆ ได้ที่ สายด่วนสุขภาพจิต 1323</p>
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ไอ.เอ็น.เอ็น. ทีวีช่อง Thai PBS	<p>- นพ.ประภาส จิตตาศิริวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจเยี่ยมติดตามการกอบกู้พื้นที่รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ในระยะเร่งด่วนดำเนินการกู้ระบบไฟฟ้าประจำเครื่องมือแพทย์ให้ใช้การได้โดยเร็วที่สุด เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถเปิดบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉินเร็วที่สุดภายในวันนี้ (13ม.ค.) และคาดว่าภายในวันที่ 17 ม.ค.จะสามารถเปิดบริการอย่างสมบูรณ์แบบได้ทุกจุด</p>
สำนักข่าวไทย	<p>- เสนอข่าว ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ได้จัดส่งยาชุดไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมใน 12 จังหวัดภาคใต้รวม 160,000 ชุด เป็นยาสามัญประจำบ้าน และยังมียาแก้ปวดแก้ไข้ซึ่งแจกจ่ายไปแล้ว 60,000 ชุด โดยมีการประสานกับเจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ใช้รถ 10 ล้อขนาดใหญ่และสูง ในการขนส่ง หากพื้นที่ไหนระดับน้ำสูงมากเกินก็ประสานพื้นที่นำเรือออกมารับยาและไปแจกจ่ายชาวบ้านอีกต่อหนึ่ง</p>
มติชนออนไลน์	<p>- เสนอข่าว นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุตินกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) กล่าวว่า เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและเยียวยา รพ.ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จึงขยายระยะเวลาการรับรองกระบวนการคุณภาพให้กับโรงพยาบาลที่ได้รับความเดือนร้อนและไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการต่ออายุการรับรองได้ทันเวลาออกไปอีก 1 ปี โดยยินดีสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือในการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเยี่ยมชมสำรวจในครั้งต่อไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้รพ.สามารถแจ้งความจำนงเพื่อให้สถาบันพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป</p>
มติชน	<p>- เสนอข่าว นพ.สุรินทร์ สีบั้ง นพ.สสจ. ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.ทับสะแกและบางสะพานตั้งแต่วันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย บางรายเป็นเพศหญิง ประสบปัญหาความเครียด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยโพสต์ แนวหน้า	<p>อย่างหนัก ได้ผูกคอเสียชีวิตภายในบ้านพักบริเวณโค้งสาธุ ริมถนนเพชรเกษม-บ่อทองกลาง ในเขตเทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ ล่าสุดได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพจาก สสจ.ร่วมกับทีมจิตแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปฟื้นฟูสภาพจิตใจครอบครัวผู้สูญเสียทั้งหมดแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. มีดำริให้มองภาพการแก้ไขปัญหาทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาวเป็นวาระแห่งชาติ และควรเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ ให้มาร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในขณะนี้ จึงให้จัดงานภายใต้ชื่อ "ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้" ขึ้นในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น. โดยถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ แทนรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยในช่วงแรกจะเชิญนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี มารับโทรศัพท์รับบริจาค 5 คู่สาย และคณะรัฐมนตรี ศิลปิน ดารา นักแสดงอีก 20 คู่สาย ที่ติดสันติไมตรีหลังนอก นอกจากนี้ยังมีสายด่วน 1111 เพื่อรับแจ้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากภัยพิบัติ โดยการรับบริจาคจะเน้นการบริจาคเงิน เพื่อสะดวกในการส่งมอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ และสิ่งของให้ตรงกับความต้องการของประชาชน</p> <p>-นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยว่าจนถึงขณะนี้เกิดน้ำท่วม 12 จังหวัด ภาคใต้ เสียชีวิต 36 ราย สูญหาย 1 ราย สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ระนอง ปัตตานี และ นราธิวาส</p> <p>-นายเกษม บัญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งเตือนทุกจังหวัดให้เตรียมการรับมือกับฝนรอบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือน โดยเฉพาะการย้ำให้ประชาชนเก็บข้าวของไว้ที่สูง และประสานกับ กทม. ให้เตรียมรับปริมาณน้ำระลอกใหม่อาจจะเกิดขึ้นเอาไว้เช่นกันด้วย เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนว่าอาจเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ กทม. และปริมณฑลด้วยเช่นกัน</p>
ไทยโพสต์ มติชน	<p>พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นายนิมิตร เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และอดีตกรรมการ สปสช.กล่าวถึงการปรับแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 กล่าวว่าไม่ควรแก้ในหลักการ แต่ควรแก้ปัญหาเรื่องการปฏิบัติที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการจัดสรรเงินลงไปยังหน่วยบริการ ส่วนจัดสรรงบให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพซึ่งเป็นปัญหาถกเถียงกันมานาน หากเขียนให้ชัดเจนไปเลยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีว่ามี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวก็จัดสรรให้กับสถานพยาบาล กับอีกส่วนหนึ่งก็ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำหน้าที่สนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ซึ่งจริง ๆ ของเดิมก็สามารถจัดสรรให้ได้อยู่แล้ว ส่วนประเด็นสัดส่วนคณะกรรมการนั้น ไม่ควรแก้ สิ่งสำคัญในการแก้กฎหมายครั้งนี้ต้องมีการเปิดเผยผลการหารือให้สาธารณชนทราบ กระบวนการด้วย อย่าแก้กันเองแคภายใน</p>
ไทยโพสต์	<p>การสรรหาเลขาธิการสพฉ.</p> <p>-เสนอข่าว นายต่อพงษ์ สงครีโรจน์ ผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องการมีส่วนได้-ส่วนเสียในการคัดเลือกเลขาธิการ สพฉ. โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีเป็นผู้รับมอบแทน</p> <p>นายต่อพงษ์ กล่าวว่า กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สพฉ.ไม่มีความโปร่งใส เนื่องจากตรวจสอบพบว่า คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ สพฉ.คนใหม่นั้นมีความเชื่อมโยงกับเลขาธิการ สพฉ.คนปัจจุบัน ซึ่งเลขาธิการ สพฉ.คนปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครรับคัดเลือกดำรงตำแหน่งในรอบนี้ด้วย แต่กลับทำเรื่องไม่สมควร คือไปมีส่วนร่วมเสนอกรรมการสรรหาฯ ตนจึงทำหนังสือยื่นขอให้ประธานบอร์ด สพฉ.ยกเลิกคณะกรรมการสรรหาชุดดังกล่าวก่อนที่จะมีการประชุมคัดเลือก พร้อมเปิดให้ผู้ถูกคัดเลือกมาแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 18 ม.ค.นี้ แล้วดำเนินการสรรหาคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ สพฉ.ชุดใหม่ หากยังไม่มีการดำเนินการใดๆ จะไปร้องเรียนที่ ป.ป.ช.ต่อไป</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา กรุงเทพธุรกิจ	<p>ร่างพ.ร.บ.โคเค็ดมิลค์</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายครอบครัวนมแม่ นำโดย พญ.ศิริพัฒนา ศิริธินารัตนกุล แกนนำเครือข่าย เข้ายื่นหนังสือพร้อมรายชื่อประชาชนจำนวน 25,729 คน ต่อนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช. คนที่ 1 เพื่อสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ... หรือ กฎหมาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โค้ดมิลค์ โดยกล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ห้ามการขายนมผง แต่เป็นการควบคุมการโฆษณา และส่งเสริมการตลาด เพื่อป้องกันการโฆษณาเกินจริงว่านมผงมีคุณค่าเทียบเคียงนมแม่ หากมีการแก้ไขกฎหมายให้มีการควบคุมการโฆษณา นมผงสำหรับเด็กแรกเกิด จนถึง 3 ปี ให้เหลือเพียง 1 ปี ตามข้อเรียกร้องของธุรกิจนมผง สถานการณ์ก็ไม่ต่างไปจากเดิม ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เรารอคอยมาถึง 35 ปี นับจากที่ประเทศไทยร่วมเป็นสมาชิกสมัชชาสุขภาพโลก ตั้งแต่ปี 2524 ที่ต้องมีร่างกฎหมายที่สากลควบคุมการโฆษณาการตลาดในเด็กเล็ก</p> <p>-ด้านนายสุรชัย กล่าวว่า กฎหมายยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกรรมาธิการฯ และจะนำข้อห่วงใยดังกล่าวไปแจ้งต่อกรรมาธิการฯ ซึ่งสาระสำคัญต้องการส่งเสริมให้เด็กทารกที่นมแม่เป็นหลัก แต่ไม่ได้กีดกันอาหารเสริม หรือผลิตภัณฑ์นมชนิดอื่น ๆ ซึ่งยังมีความเห็นต่างในเรื่องระยะเวลาในการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กแรกเกิด ถึงกี่ปี แต่ยืนยัน สนช.จะทำให้เกิดประโยชน์กับคุณแม่ และลูกหลานในอนาคตให้ดีที่สุด เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กให้ทันในปี 2561 แน่นนอน</p>
เว็บไซต์ Hfocus	<p>ระบบบริการคลินิกไตวายเรื้อรัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. เผยว่า ประธานสมาคมไตนานาชาติ ได้กล่าว ชื่นชมสธ.ที่ได้พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นต้นแบบ เช่น คลองขลุงโมเดล จ.กำแพงเพชร ที่ดูแลครอบคลุมทั้งการป้องกัน รักษาฟื้นฟูสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในเวทีโลกได้ ขณะนี้สธ.ได้ขยายไปในรพ. 797 แห่ง มีเป้าหมายสำคัญคือการป้องกันโรคไต และชะลอความเสื่อมไต</p>
กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น	<p>การประชุมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามรอย ร.9</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” ในวันที่ 22-24 มิ.ย.60 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โดยรูปแบบการประชุมครั้งนี้ จะมีการบรรยายเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 กับการทรงงานเพื่อพสกนิกรชาวไทย” เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ รู้ทันโรค	<p>โรคไข้หวัดใหญ่-ปอดบวม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. ระบุว่า ขณะนี้อากาศแปรปรวน หลายพื้นที่หนาวเย็นร่วมกับมีฝนตก ส่งผลให้เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวเสี่ยงป่วยไข้หวัดใหญ่-ปอดบวม แนะนำให้ยึดหลักสุขอนามัยที่ดี หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงคลุกคลีกับผู้ป่วย ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้ป่วย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว หากสงสัยป่วยไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หรือป่วยเกิน 48 ชม. อาการไม่ดีขึ้น เหนื่อยง่าย และอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้รีบพบแพทย์หรือสอบถามสายด่วน 1422</p>
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์	<p>วันตรุษจีน</p> <p>-เสนอบทความ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนเรื่องการบริโภคสัตว์ปีกช่วงตรุษจีน การเลือกซื้อสัตว์ปีกจำพวกไก่ เป็ด อย่างปลอดภัย โดยใช้หลัก “เลือก หลีก ล้าง” คือ เลือกบริโภคเนื้อไก่ เป็ด และไข่ที่ปรุงสุกสะอาด เลือกซื้อสัตว์ปีกจากร้านที่ดูสะอาด ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการนำสัตว์ปีกที่ป่วย มีอาการหงอย ซึม ขนยุ่ง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยตาย และล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังการสัมผัสสัตว์และสิ่งคัดหลั่งของสัตว์</p>
สยามรัฐ	<p>การแก้ปัญหาการจมน้ำในเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี จากข้อมูลพบว่าในช่วง 10 ปี(2549-2558) การเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กลดลงจาก 1,482 คน ในปี 2549 เหลือ 701 คนในปี 2558 หรือลดลงถึงร้อยละ 50 ทั้งนี้ สธ. กำหนดให้การลดจำนวนเสียชีวิตจากการจมน้ำอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยปี 2560 กำหนดเป้าหมายให้ลดลงเหลือ 5.0 ต่อประชากรเด็กแสนคน ที่ผ่านมารวมๆร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหา ปัจจุบันมีทีมผู้ก่อการดี 1,084 ทีม ครอบคลุม 376 อำเภอ ใน 65 จังหวัด เด็กได้รับการเรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็น ที่จะช่วยให้สามารถเอาชีวิตรอดได้เมื่อตกลงไปในน้ำกว่า 95,300 คน ประชาชนและเด็กในชุมชนได้รับการฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) กว่า 41,410 คน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<u>แนะเลือกของขวัญให้เด็ก</u> -เสนอข่าว แพทย์หญิงฉัตรพร ตั้งจิตติพร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กรมการแพทย์ มีวิธีการเลือกของขวัญให้แก่เด็กให้เหมาะสมในแต่ละวัย ดังนี้ 1.ต้องเป็นของที่มีราคาไม่แพง เช่น ไม่ควรซื้อของเล่นราคาเป็นหมื่นให้แก่เด็ก 2.ต้องเป็นสิ่งที่มีความประโยชน์ 3.ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็ก 4.เด็กต้องรู้จักรับผิดชอบหรือดูแลรักษาสินค้านั้น ๆ ได้ สิ่งสำคัญที่สุดของขวัญที่ลูก ๆ อยากรับได้จากพ่อแม่คือความรักความอบอุ่นที่พ่อแม่มีให้
คมชัดลึก	<u>การใช้ยาเมทาโดน</u> -เสนอข่าว นพ.ชูชัย ศรชานี รองเลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานให้บริการเมทาโดนระยะยาว ที่โรงพยาบาลแม่แตง จ.เชียงใหม่ เผยข้อมูลการเบิกชดเชยการจ่ายยาเมทาโดนของ สปสช. ปี 2558 มีผู้ติดยาเสพติดในกลุ่มฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่นที่สมัครใจรับการรักษาโดยใช้ยาเมทาโดนทดแทน ทั้งกลุ่มผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่าที่รับยาต่อเนื่อง 5,458 คน ขณะที่ข้อมูลตั้งแต่ปี 2556-2558 มีผู้ติดยาเสพติดในกลุ่มฝิ่นฯ ที่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยใช้ยาเมทาโดนทดแทนสะสม 7,428 คน คิดเป็นมูลค่าการชดเชยค่ายาเมทาโดนสะสม 43,778,823 บาท หรือเฉลี่ยปีละ 14 ล้านบาท
M2F	<u>รณรงค์ใช้ยาสมเหตุผล</u> -เสนอข่าว นพ.ศุภชัย จรรยาผดุงพงศ์ ผอ.รพ.หนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุ เนื่องจากปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้น และเกือบครึ่งหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่สมเหตุผล ทำให้เกิดปัญหาผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น ใช้จ่ายที่แพงขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากขึ้น จึงอยากให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา รวมทั้งประชาชนที่เข้ารับบริการได้ตระหนักให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
ผู้จัดการออนไลน์	<u>ชายฆ่าตัวตายให้รถไฟทับ</u> -เสนอข่าว เกิดเหตุชายหนุ่มคลานให้รถไฟทับร่างที่สถานีรถไฟเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ช่วยนำตัวส่ง รพ.พระจอมเกล้าเพชรบุรี เจ้าตัวเผยเครียดเพราะตกงาน แพทย์กล่าวว่าภายนอกพบเพียงบาดแผลถลอกบริเวณขา เอ็กซเรย์ไม่พบกระดูกหัก แต่ไม่ยอมพุดจาให้ข้อมูลใดๆ เบื้องต้นสันนิษฐานว่า อาจเป็นโรคซึมเศร้า และมีอาการทางประสาท จึงยังอยู่ในการดูแลของแพทย์
M2F	<u>พยาธิตัวดีในแชลมอน</u> -เสนอข่าว ผลการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (CDC) ระบุว่า พบพยาธิตัวดีตีสายพันธุ์ญี่ปุ่นในเนื้อปลาแชลมอนที่จับจากชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในทวีปอเมริกาเหนือจะมีพยาธิชนิดดังกล่าวอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม CDC เตือนว่า ผู้บริโภคควรปรุงเนื้อปลาให้สุกที่อุณหภูมิประมาณ 63 องศาเซลเซียส หรือนำไปแช่แข็งก่อนรับประทาน